

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 25/TB-UBND

*Phú Thọ, ngày 25 tháng 3 năm 2011*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Dân Mạc tại buổi làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Chè Phú Bền**

Ngày 24/3/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên chè Phú Bền nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm 2011 và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp & PTNT, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Thanh Ba. Sau khi nghe lãnh đạo Công ty báo cáo và ý kiến của các ngành, các thành phần dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Dân Mạc kết luận như sau:

\* Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ghi nhận Công ty TNHH một thành viên chè Phú Bền đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu chè trên địa bàn, tạo ra vùng nguyên liệu ổn định, có năng suất cao phục vụ công nghiệp chế biến và xuất khẩu chè trong những năm qua. Đồng thời giúp nông dân thay đổi tập quán đầu tư, thâm canh cây chè, tạo điều kiện nâng cao đời sống của người trồng chè và công nhân lao động trong toàn Công ty. Trong thời gian qua, Công ty đã có sự tham gia vào các hoạt động xã hội trên địa bàn; đồng thời có sự phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như việc xử lý các vấn đề liên quan.

\* Về một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và các đề xuất, kiến nghị:

1- Về diện tích đất 66,47 ha trên địa bàn 4 xã: Tây Cốc, Ca Đình, Phúc Lai, Quế Lâm thuộc huyện Đoàn Hùng chưa ký lại hợp đồng với Công ty: Việc này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND huyện Đoàn Hùng và Công ty khảo sát thực tế, xem xét báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6 năm 2011. Trường hợp vướng mắc không thể giải quyết được thì đề xuất phương án xử lý cụ thể, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Về việc có thêm các cơ sở chế biến chè trên địa bàn: Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn thực hiện việc thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn, không phân biệt loại hình và ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, với các dự án đầu tư các cơ sở chế biến chè, thì yêu cầu phải có sự lựa chọn các nhà đầu tư, doanh nghiệp có năng lực về tài chính, sản xuất kinh doanh với quy mô lớn, có công nghệ sản xuất, chế biến cao, có thị trường và cùng nguyên liệu.

- Giao Sở Kế hoạch & Đầu tư kiểm tra lại dự án đang triển khai tại Khu 11 xã Hương Xạ - huyện Hạ Hòa báo cáo UBND tỉnh;

- Giao Sở Công thương rà soát lại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chế biến chè: nếu doanh nghiệp nào không đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, công nghệ, thị trường và vùng nguyên liệu, phải đề xuất hướng xử lý cụ thể.

3. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Bảo vệ Thực vật và Phòng Nông nghiệp các huyện, thành, thị phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, lưu thông các loại thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo phục vụ tốt sản xuất nông - lâm nghiệp, trong đó có cây chè.

4. Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp với sở, ngành liên quan giải thích rõ cách tính giá thuê đất để trả lời kiến nghị của Công ty.

5. Cục Thuế tỉnh phối hợp với các ngành liên quan, huyện Thanh Ba quan tâm tạo điều kiện để Công ty phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với Công ty.

Vậy thông báo để Công ty TNHH một thành viên chè Phú Bền và các sở, ngành liên quan thực hiện.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Thị Thu Hương (Đã ký)**